

TIN TỨC

(/vn/tin-tuc) 

[TRANG CHỦ \(HTTPS://HIT.HAU.EDU.VN/VN/\)](https://hit.hau.edu.vn/vn/) > [TIN TỨC \(/VN/TIN-TUC\)](/vn/tin-tuc/)

Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie)

Thích 0 Chia sẻ

Hội thảo và Tập huấn diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) thuộc Đại học Thái Nguyên từ 20-23/6/2022 nhằm mục đích báo cáo các kết quả thực hiện gói công việc thứ 2 (WP2) của các thành viên dự án, phân tích đánh giá trao đổi giải pháp, và kế hoạch triển khai cho các nội dung tiếp theo (WP3). Hội thảo có sự tham gia của đầy đủ 10 thành viên dự án bao gồm các trường đại học trong nước, các đối tác nước ngoài, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội.



Các thành viên chụp ảnh lưu niệm trên backdrop tại Trường TUEBA

Dự án Lab-Movie (Labour Market Observatory in Vietnam Universities), thuộc Chương trình Erasmus+ do Liên minh châu Âu tài trợ, dưới sự chủ trì của Đại học Padova (Italia) với mong muốn tạo nên một sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo-giáo dục trong việc nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo nhằm mang lại sự hiệu quả và phù hợp cho thị trường lao động. Qua dự án tạo được sự kết nối giữa Nhà trường - Sinh viên tốt nghiệp - các nhà tuyển dụng, tìm hiểu được nhu cầu và các yêu cầu của DN cũng như khả năng đáp ứng của người ứng tuyển, và có thể giúp NT điều chỉnh các nội dung/chương trình đào tạo cho phù hợp cũng như người học trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết. Dự án đánh dấu một bước tiến rất quan trọng cho quá trình hợp tác đa quốc gia với sự tham gia của nhiều trường Đại học trong và ngoài nước. Dự án Lab-Movie được thực hiện trong giai đoạn 2020-2023 với rất nhiều mục tiêu, trong đó bốn mục tiêu chính cần đạt được bao gồm:

- Cung cấp tình hình khảo sát thị trường lao động và một cái nhìn tổng quan trong sự phát triển của ba lĩnh vực: Công nghệ thông tin và viễn thông, du lịch và thực phẩm nông nghiệp.

- Thúc đẩy chặt chẽ sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường đại học trong việc kết nối nguồn nhân lực và cải thiện chương trình giảng dạy tại các trường đại học.
- Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp.
- Hiểu rõ về vai trò, cấu trúc và cách thức tổ chức của doanh nghiệp để từ đó có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mang lại những hiệu quả cao.

Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19, các buổi họp báo cáo triển khai, đánh giá kết quả, tập huấn đều phải thực hiện online, đây là buổi hội thảo và tập huấn đầu tiên tại Việt Nam có mặt đầy đủ các thành viên và đối tác nước ngoài của dự án.

Tham gia buổi hội thảo và tập huấn, bao gồm các nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục trong nước đến từ Trường Đại học Hà Nội (HANU), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) - Thành phố Hồ Chí Minh, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA, Đại học Thái Nguyên), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội (HASME), Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các chuyên gia tới từ Châu Âu thuộc Đại học Padova (Italia), Đại học Salamanca (Tây Ban Nha), Đại học Nova LisBon (Bồ Đào Nha), tổ chức nghề nghiệp STEPS (Italia).



Ông Đỗ Anh Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế- Quản trị Kinh doanh phát biểu chào mừng tại Hội thảo



Đại diện Quản lý dự án phía EU phát biểu tại Hội thảo Tập huấn



Đại diện các đơn vị tham gia Dự án



Toàn cảnh Hội thảo Tập huấn tại Thái Nguyên

Các chuyên gia và những nhà nghiên cứu tới từ các trường đại học và tổ chức nghề nghiệp Châu Âu dành những lời cảm ơn sâu sắc vì sự chào đón nồng nhiệt, tổ chức chu đáo của Trường TUEBA, và những nỗ lực thực hiện dự án của các đơn vị trong nước trước những khó khăn mà đại dịch COVID-19 gây nên. Trong phiên làm việc đầu tiên của hội thảo tập huấn, các giảng viên và nhà nghiên cứu là thành viên đại diện cho các trường Đại học ở Việt Nam trình bày kết quả khảo sát doanh nghiệp được thực hiện trong gói công việc số 2 của dự án, cụ thể:

- Thay mặt cho nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hà Nội và Đại học Thái Nguyên, giảng viên Đỗ Vân Anh và Đỗ Thị Thùy Linh trình bày kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn với lần lượt 73 doanh nghiệp và 15 doanh nghiệp
- Đại diện cho nhóm nghiên cứu thuộc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, giảng viên Vũ Thị Hạnh báo cáo kết quả thực hiện khảo sát các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, với tổng số 58 DN được khảo sát và lấy ý kiến.
- TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trình bày báo cáo khảo sát 61 doanh nghiệp tại miền Nam trong lĩnh vực ICT. Cùng trong lĩnh vực ICT, TS. Phan Thanh Hòa thay mặt nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trình bày quá trình và kết quả khảo sát của nhóm tại miền Bắc trong lĩnh vực ICT với tổng số ở 48 doanh nghiệp. Trong đó, có 10 doanh nghiệp tham gia trả lời qua thư điện tử,

32 doanh nghiệp trả lời qua form Google và 6 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp để thu thập các thông tin. Sau mỗi báo cáo, các đơn vị đều nêu lên những điểm khó khăn, hạn chế trong quá trình lập bảng hỏi, tiếp cận DN, lựa chọn phương thức khảo sát phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Tiếp theo các báo cáo là những thảo luận và trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khảo sát thu thập thông tin. Các chuyên gia nước ngoài đã có các chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án tại Châu Âu, giải đáp một số khó khăn mà phía Việt Nam đang gặp phải. Thông qua đó, các chuyên gia đến từ các đại học thuộc các nước châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng đã đề xuất và góp ý một số phương án xử lý nhằm tháo gỡ được những nút thắt đã mắc phải trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đại diện phía nước ngoài cũng trình bày về kế hoạch triển khai các nội dung tiếp theo của dự án, chia sẻ về các hoạt động truyền thông và cách thức phân tích từ kết quả điều tra ban đầu.

Sau ba ngày diễn ra, hội thảo tập huấn đã mang đến cho những thành viên tham gia dự án nhiều kiến thức quý giá và hơn cả là những kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận, phân tích, đánh giá cũng như các kỹ năng trong quá trình khảo sát doanh nghiệp để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Một số hình ảnh tại Hội thảo và Tập huấn





Các thành viên nước ngoài và Việt Nam tham gia Hội thảo Tập huấn



TS. Nguyễn Tuấn Anh trình bày kết quả của nhóm nghiên cứu - NTTU



TS. Phan Thanh Hòa trình bày kết quả của nhóm nghiên cứu - HAU



TS. Đỗ Vân Anh trình bày kết quả của nhóm nghiên cứu - HANU





Thứ Năm, 09:30 07/07/2022

◆ Tags: Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie) ([https://hit.hai.edu.vn/vn/tags?q=Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam \(Lab-Movie\)](https://hit.hai.edu.vn/vn/tags?q=Hội%20thảo%20báo%20cáo%20định%20kỳ%20kết%20quả%20và%20tập%20huấn%20triển%20khai%20các%20nội%20dung%20của%20dự%20án%20khảo%20sát%20thị%20trường%20lao%20động%20tại%20các%20trường%20đại%20học%20Việt%20Nam%20(Lab-Movie))))

Thích 0 Chia sẻ
Tweet

Các bài đã đăng

» Hội thảo “Tiếp cận thị trường lao động theo phương pháp Châu Âu” (Dự án LABMOVIE) (10/02/2023)